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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ     
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/2567 
วันศุกร์ ที่  2  สิงหาคม พ.ศ. 2567  

 เวลา 09.00 เป็นต้นไป   
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  

  

รายช่ือผู้เข้าประชุม  
   

ล าดับที่  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ  หมายเหตุ  
  

1. นายยงค์ชัย ไชยคาม ประธานสภาฯ  ยงค์ชัย ไชยคาม    
2. นางละมุล  หนานมะ รองประธานสภาฯ ละมุล  หนานมะ   
3. นายเกริกไกร  พิมเห็ม ส.อบต.ม.๑  เกรกิไกร  พิมเห็ม 
4. นายช านาญ  กล้ากสิกิจ ส.อบต.ม.๒  ช านาญ  กล้ากสิกิจ  
5. นายประมวล ค าทอง ส.อบต.ม.๓  ประมวล  ค าทอง   
6. นายเจริญ ทุมศรี  ส.อบต.ม.4  เจริญ ทุมศรี  
7. นายมนตรี  ลงลา  ส.อบต.ม.๕  มนตรี  ลงลา 
8. นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6  สุบัญ พรหมทลาย  
9. นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗  สมพร  สุริยันต์  
10. นายค าเวียน ศรีบุตร ส.อบต.ม.๘  ค าเวียน  ศรีบุตร   
11. นายบัวไล  สิมมาสุด ส.อบต.ม.๙  บัวไล  สิมมาสุด   
๑2. น.ส.ธนชัชา  บาดาจันทร์ ส.อบต.ม.๑๐  ธนัชชา  บาดาจันทร์ 
13. นายสุรพล  อินนุชิต ส.อบต.ม.๑๒  สุรพล  อินนุชิต   
๑๔. นางสาวรัชนีย์   ไพเมือง ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  รัชนีย์   ไพเมือง4. น.ส.รัชนีย ์  ไพเมือง
 เลขานุการสภาฯ  รัชนีย์   ไพเมือง 
 
 

 รายช่ือผู้ขาดประชุม  
  

ล าดับที่  ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง   หมายเหตุ  
  

- ไม่มี 
 
รายช่ือผู้เข้ร่วมประชุม  
 

 ล าดับที่ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ  หมายเหตุ  
 

1. นายมนูญ  บุตตะนาม  นายก  อบต.ภูหอ มนูญ  บุตตะนาม 
2. นายทองหนัก  อุทธบูรณ์  รองนายก  อบต.ภูหอ ทองหนัก  อุทธบูรณ์ 
3. นายณัฐกิจ  ประทุมทอง  ผอ.กองช่าง  ณัฐกิจ ประทุมทอง 
4. นางวิทยา  สุขค า   ผอ.กองสวัสดิการฯ วิทยา  สุขค า 
5. นางสุภาพร  ปลัดนู  หัวหน้าส านักปลัด สุภาพร  ปลัดนู 
6. นายชุมพร  พันเงิน  นักจัดการงานทั่วไป ชุมพร  พันเงิน 
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๗.  นางฐานิตา  ไชยราช  ผอ.กองคลัง  ฐานิตา  ไชยราช 
๘. นายวิเชียร  หนานมะ  ผช.ผญบ.หมู่ ๙  วิเชียร  หนานมะ 
๙. นางสาวสุนัน  ศรีชมพู  ผญบ.หมู่ 2  สุนัน  ศรีชมพู 
๑๐. นายเทวา  ทองภู   ผญบ.หมู่ 10  เทวา  ทองภู 
11. นายสยาม  อุทรบูรณ์  สารวัตรก านัน  สยาม  อุทรบูรณ์ 
 

 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   
  ก่อนด าเนินการประชุม ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓/2567 ครั้งที่ ๑ สมาชิกสภาทั้งหมด 13 คน เข้าร่วมประชุม 13 
คน ไม่มีผู้ขาดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานส่วนต าบลภูหอ จ านวน ๑1 คน เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลภูหอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖7 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ประจ าปี ๒๕๖7 

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2567 และก าหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2568 ลงวันที่ ........ กุมภาพันธ์ 2567 โดยก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน นั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบข้อ 21 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ภูหอ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม โดยมีก าหนดระยะเวลา 15 วัน    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

             (นายยงค์ชัย   ไชยคาม) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
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นายยงค์ชัย  ไชยคาม  1.2 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการ 
ประธานสภาฯ   ด าเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1  
    มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) จังหวัดเลย 
     ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดอ าเภอภูหลวง(ศป.ปส.อ.ภ ู
    หลวง)แจ้งว่า นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจะมาออกตรวจ ติดตามการ
    ด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการเร่งรัดการด าเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) จังหวัดเลย 
    ในพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง ในวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 14.30 น.  
    ณ หอประชุมอ าเภอภูหลวง จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 
    1.3 แจ้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พ.อ.ส.ว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัด 
    เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปี 2567 ครั้งที่ 13/2567 ในวันที่ 29  
    สิงหาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 
นายมนูญ บุตตะนาม  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย  
นายก อบต.ภูหอ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV )  

(1) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System ) จ านวน 8 ตัว บ้านน้ าคู่ 
หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
งบประมาณ 481,100 บาท 

(2) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System ) จ านวน 8 ตัว หมู่ที่ 1  
บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
งบประมาณ 481,100 บาท 

(3) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System ) จ านวน 8 ตัว หมู่ที่ 4  
บ้านศรีอุบล องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
งบประมาณ 481,100 บาท 

(4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าบ้านนาฝายโดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 67 จุด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณ 4,288,000 บาท 

(5) (4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่แหล่งชุมชน โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ ( ถนนสายวังมน - สวนปอ) หมู่ที่ 5 บ้านวังมน จ านวน 
87 จุด องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
งบประมาณ 5,568,000 บาท 
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(6) ปรับปรุงสนามฟุตซอลศรีอุบล หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณ 498,600 บาท 

(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง – หนองเขียด หมู่ที่ 
13 ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนน โคมแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ
ถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหอ งบประมาณ 5,050,000 บาท   
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
นายมนูญ บุตตะนาม  1.4 เชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
นายก อบต.ภูหอ    ด้วยส านักงานอัยการจังหวัดเลยจะมาปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาส 72 พรรษา ณ 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาร่วมปลูกต้นไม้ในวันที่ 
    4 สิงหาคม 2567  
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 
    1.5 ประชาสัมพันธ์งาน ( CHOR CHANG Run For Life ) วิ่งเพ่ือการกุศลในวันที่ 20  
    ตุลาคม 2567 สมัครได้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอภูหลวง 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาฯครั้งที่ผ่านมา 

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 
 

นายยงค์ชัย  ไชยคาม  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีวาระใด หน้าใด ที่จะต้องแก้ไข หรือ 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 12 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องค้างพิจารณา 
    ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 โดย 
ประธานสภาฯ   นายมนูญ  บุตตะนาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ    
     
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  เชิญ นายมนูญ  บุตตะนาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอได้แถลงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี 2568 ต่อที่ประชุมสภาฯ 
    
นายมนูญ  บุตตะนาม  ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 
นายก อบต.ภูหอ     
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นายยงค์ชัย  ไชยคาม  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ / เลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบฯเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาฯ   พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 ต่อที่ประชุมสภา ฯ  
 
นางสาวรัชนีย์   ไพเมือง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 44 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ  
    งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้ก าหนด
    ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ 
    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
    ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
    หรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  เลขานุการสภาฯก็ได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
ประธานสภาฯ   ก่อนรับหลักการ 
 
นายเจริญ ทุมศรี   จากการตรวจดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 ไม่มีโครงการไฟฟ้าโซ  
ส.อบต.ม.4   ล่าเซลล์ตามที่สมาชิกขอและได้รับความเดือดร้อน 
 
นายประมวล ค าทอง  อภิปราย ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอมาหลายสมัยเป็น 10 ปี ไม่ 
ส.อบต.ม.๓   เคยเห็นงบพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนได้ทุก
    หมู่บ้าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 เป็นร่างที่สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว  
    โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสะพานเพ่ือแก้ไขการจราจรของบ้านหนองบัวน้อยและทุก 
    หมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันในการสัญจร 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้น 
ประธานสภาฯ   รับหลักการ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 จ านวน 12 
    เสียง 
 
    5.2 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี 2568 
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นายยงค์ชัย  ไชยคาม  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 แล้วต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
    หากมีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ ขอให้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ 
    เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง 
 
นางสาวรัชนีย์   ไพเมือง  ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565  
     ข้อ 45 วรรคสามญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ รวดเดียว
    ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
    ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
     ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง ส่งให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ นั้นไปให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนด 
    ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 วรรคสามและ ข้อ 49  
    ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 1 แล้ว จึงมีประเด็นที่จะต้อง พิจารณา ดังนี้  

- ประเด็นที่ 1 การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2568   

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 107 วรรคสอง ก าหนดให้น า  
    วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการ แปรญัตติ 
    จึงต้องด าเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้สภาท้องถิ่นเลือกเป็น กรรมการแปรญัตติที
    ละคนจนครบตามจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไม่สามารถ เลือกชื่อให้สภาท้องถิ่นเลือก
    กรรมการแปรญัตติพร้อมกันครบตามจ านวนที่ก าหนดได้ (แต่งตั้งได้ตั้งแต่ 3 ถึง 7 คน) 
    และขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้เสนอว่าจะก าหนด จ านวนกี่คน และให้มี 
    การเสนอชื่อที่ละคน พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 คน ตามล าดับ  
 
นายค าเวียน ศรีบุตร  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ นายสุบัญ   
ส.อบต.ม.๘   พรหมทลาย ส.อบต.ม.6 และ นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗ 
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นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติท่ีประชุมก าหนดให้มี 
ประธานสภาฯ    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 จ านวน 3 คน 
    ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
 
นายเกริกไกร  พิมเห็ม  เสนอ นายค าเวียน ศรีบุตร ส.อบต.ม.๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 มีผู้รับรอง 2  
ส.อบต.ม.๑   ท่าน คือ นายมนตรี  ลงลา ส.อบต.ม.๕ และน.ส.ธนัชชา  บาดาจันทร์ ส.อบต.ม.๑๐ 
 
นายเจริญ ทุมศรี   เสนอ นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 มีผู้  
ส.อบต.ม.4   รับรอง 2 ท่าน คือ นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗ และ นายช านาญ  กล้ากสิกิจ 
    ส.อบต.ม.๒ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีก 
ประธานสภาฯ    หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมฯได้ลงมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ เลือก นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6  จ านวน 5 เสียง 
      เลือก  นายค าเวียน ศรีบุตร ส.อบต.ม.๘   จ านวน 6 เสียง 
    เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายค าเวียน ศรีบุตร ส.อบต.ม.๘ เป็นกรรมการแปร
    ญัตติคนที่ 1 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  เชิญที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ประธานสภาฯ  
 
นายประมวล ค าทอง  เสนอ นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 มีผู้ 
ส.อบต.ม.๓   รับรอง 2 ท่าน คือ นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗ และ นายเจริญ ทุมศรี ส.อบต.ม.4 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก 
ประธานสภาฯ    หรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6 เป็น 
    กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

- ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯได้ชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
นายช านาญ  กล้ากสิกิจ  เสนอ นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 มีผู้รับรอง 2 ท่าน 
ส.อบต.ม.๒   คือ นายบัวไล  สิมมาสุด ส.อบต.ม.๙ และนายมนตรี  ลงลา ส.อบต.ม.๕ 
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นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีก 
ประธานสภาฯ    หรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗ เป็น 
    กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
น.ส.รัชนีย ์  ไพเมือง  เมื่อได้กรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 คนแล้ว ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
    คณะกรรมการแปรญัตติหลังเลิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอในวันนี้ 
 

- ประเด็นที่ 2 การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  ขอให้ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565 ข้อ 45 
 
นายเจริญ ทุมศรี   เสนอ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 ใน 
ส.อบต.ม.4   วันที่ 3 – 4 – 5 กรกฎาคม 2567 มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายมนตรี  ลงลา ส.อบต.ม.๕ 
    และนายช านาญ  กล้ากสิกิจ ส.อบต.ม.๒ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอเห็นชอบให้ก าหนดวันแปรญัตติ วันที่ 3 – 4 
    – 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลภูหอ สมาชิกท่านใดประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติได้ตามวันเวลาดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  เชิญสมาชิก/ผู้บริหาร / ก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้ปรึกษาหารือข้อราชการ 
ประธานสภาฯ    
 
นายสยาม  อุทรบูรณ์  ขอปรึกษาเรื่องความเดือดร้อนของราษฎรหมู่ที่ 6 กรณีน้ าท่วมขังในช่วง ฤดูฝน ฝนตก 
สารวัตรก านัน   หนัก ร้านคาร์แคร์และร้าน ค.ใจเย็น ซึ่งเป็นคู่พิพาทเดิม สืบเนื่องจากร้านคาร์แคร์เป็นจุด
    ต่ ารับน้ าฝน ฝนที่ตกจะไหลมารวมกันที่ร้านคาร์แครท์ าให้ระบายไม่ทันท่วมขัง ทางร้านได้
    สูบน้ าออกตลอดจึงขอความช่วยเหลือมายัง อบต.ภูหอ  
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  มอบ น.ส.รัชนีย์   ไพเมือง ปลัด อบต.ภูหอ พร้อมด้วย นางสุภาพร  ปลัดนู หัวหน้าส านกั 
นายก อบต.ภูหอ   ปลัด ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมงานป้องกันฯและหาแนวทางแก้ไข 
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นายเกริกไกร  พิมเห็ม  ขอสอบถามทางผู้บริหารถึงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567  
ส.อบต.ม.๑   ผู้บริหารได้ด าเนินการทุกโครงการแล้วหรือไม่เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วและวันนี้ก็ 
    ได้จัดท าและพิจารณางบประมาณปี 2568 แล้ว 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  ชี้แจงก่อนจัดท าโครงการทุกโครงการจะต้องตรวจสอบงบประมาณก่อนขึ้นอยู่กับ  
นายก อบต.ภูหอ   สถานการณ์คลังของ อบต. ณ ปัจจุบันเงินรายได้ยังไม่ท่วมงบประมาณปี 2567 ที่ตั้งไว้  
    ยังขาดอยู่ประมาณ 2 ล้านบาทจึงยังไม่ได้ด าเนินโครงการบางโครงการ 
 
นายเจริญ ทุมศรี   ขอสอบถามเรื่องไฟโซล่าเซลล์ป้องกันช้างป่าผู้บริหารด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
ส.อบต.ม.4 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีขั้นตอนในการใช้จ่ายเงิน ให้รอครับ เงินเหลือจ่ายตอนใกล้สิ้น 
นายก อบต.ภูหอ   ปีงบประมาณเพราะข้อบัญญัติปี 2567 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
  
นายยงค์ชัย  ไชยคาม  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อราชการที่จะฝากไปถึงผู้บริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ที่ 
ประธานสภาฯ   ประชุมก็ได้ประชุมจนครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้วซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภู 
    หอก็ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 และได้เลือก 
    คณะกรรมการแปรญัตติประกอบไปด้วย 1) นายสุบัญ  พรหมทลาย  2) นายสมพร   
    สุริยันต์  3) นายค าเวียน ศรีบุตร ที่ประชุมได้ก าหนดยื่นค าแปรญัตติในวันที่ 3 – 4 – 5 
    สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
    สมาชิกผู้ใดประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติก็ให้ยื่นได้ตามวันเวลาดังกล่าว 
 
     ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 
 

    ลงชื่อ          รัชนีย์   ไพเมืองประมวล  ผู้จดบันทึกประชุม 
                 (น.ส.รัชนีย ์  ไพเมือง) 
                เลขานุการสภาฯ  
 
        ลงชื่อ      สมพร  สุริยันต์สมพร ผู้ตรวจบันทึกประชุม  

               (นายสมพร  สุริยันต์)    
                  สมาชิก อบต.หมู่  7 

 
 ลงชื่อ           ธนชัชา  บาดาจันทร์ ผู้ตรวจบันทึกประชุม  

          (นางสาวธนัชชา  บาดาจันทร์)  
                   สมาชิก อบต.หมู่  ๑0 
     

  ลงชื่อ       สุรพล  อินนุชิต  ผู้ตรวจบันทึกประชุม   
               (นายสุรพล  อินนุชิต)   
                  สมาชิก อบต.หมู่  12  
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 บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑/256๗  ได้ผ่านการรับรองตามมติที่ประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ 1/256๗  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน 256๗ 
     

      ลงชื่อ      
          (นายยงค์ชัย   ไชยคาม) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
 


